

สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



สวัสดีชาวสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทุกท่าน นับแต่วันที่
รับหน้าที่ Mr. COVID จวบจนปัจจุบัน กระผมได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพและ
ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดี ประเมินได้จากผลดำเนินการ
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
จังหวัดพิจิตรที่สามารถดูแลรักษาและควบคุมโรคจนสถานการณ์

การระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากร
สาธารณสุขภาคีเครือข่ายและความร่วมมือของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565
เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขมีมติปรับระดับความรุนแรงของโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย
ลำดับที่ 14 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 57 อย่างไรก็ตามมาตรการสำคัญที่ยังคงต้องถือปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนคือ มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
ตามมาตรฐานสากล (รักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย) และ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ตามมาตรฐานกลุ่มอายุและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งยังคงเป็นแนวทางที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ท้ายนี้กระผมในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร
และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทุกท่าน ที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทกับการทำงานเพื่อประชาชน
ชาวจังหวัดพิจิตร จนบรรลุผลสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจในการทำงาน ขอให้ทุกท่าน
ทำงานอย่างมีความสุข ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมายสมความตั้งใจ ดังพระบรมราโชวาทในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2530
“การทำงานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้แน่นอน
เพราะจะช่วยให้สามารถ ปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกัน
และขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง”

นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บรรณาธิการแถลง



วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 14 เรื่องอันประกอบไปด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้าต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในคลินิกการดูแลประคับประคอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดพิจิตร 3) ผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 4) การกระจายยาสมุนไพรและผลลัพธ์การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดพิจิตร จากนโยบายการอุดหนุนยาสมุนไพรของเขตสุขภาพที่ 3 5) การพัฒนาระบบการใช้ยาในกลุ่ม Statin เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลทศกิโล พ.ศ.2565 6) การพัฒนาระบบงานให้คำปรึกษาและติดตามการใช้ยาในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสากเหล็ก 7) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน : การจัดการความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยใช้ยารักษาโรคไตเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 8) การปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยากกลุ่ม Statin เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบึงนาราง 9) การพัฒนาระบบการจัดการด้านยาที่มีความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลวังทรายพูน 10) ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตอำเภอทรายทองวัฒนา 11) ผลของการบริหารเภสัชกรรมร่วมกับการติดตามการใช้ยาทางไกลในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 12) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องโรค การปฏิบัติตัวและการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และรายงานผู้ป่วย จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย และ 2) การพยาบาลผู้ป่วยตับอักเสบจากยาต้านไวรัสร่วมกับมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ขอขอบคุณผู้ส่งบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการสละเวลาอ่าน และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ ซึ่งรายละเอียด ของเนื้อหาผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ทั้งในส่วนที่เป็นฉบับรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกท่านสืบไป

(ดร.ธานี โชติภักคาม)

บรรณาธิการ